

Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm B

Ngày 11 tháng 2 năm 2024

Bài đọc 1 Lv 13,1-2.44-46

Người mắc bệnh phong hủi, phải ở riêng ra bên ngoài trại.

Lời Chúa trong sách Lê-Vi.

Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron như sau :

“Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm, là những triệu chứng bệnh phong hủi, thì phải đưa người ấy đến với tư tế A-ha-ron hoặc với một trong các tư tế, con của A-ha-ron. Nếu mắc bệnh phong hủi, thì người ấy trở thành ô ướ. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô ướ ; vì người ấy bị vết thương ở đầu.

“Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoa tóc, che râu và kêu lên : ‘Ô ướ ! Ô ướ !’ Bao lâu còn mắc bệnh, người ấy sẽ còn là ô ướ. Người ấy phải ở riêng ra, chỗ ở của họ là một nơi bên ngoài trại.”

Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 31,1-2.5.11 (Đ. x. c.7)

**Đáp : Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
khắp bốn bề trời vang
những khúc ca mừng con được giải thoát.**

Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội,
và lòng trí chẳng chút gian tà. (Đ ..)

Lạy Chúa, con đã xưng tội ra với Ngài,
chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.
Con tự nhủ : “Nào ta đi thú tội với Chúa,”
và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con. (Đ..)

Hỡi những người công chính,
hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.
Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. (Đ..)

Bài đọc 2 1 Cr 10,31- 11,1

Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do-thái hay người ngoại,

hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa ; cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người, để họ được cứu độ.

Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Ki-tô.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng Lc 7,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mc 1,40-45

Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Đó là lời Chúa.